
sþ. 125. Fyrirspurn [120. mál]
til dómsmálaráðherra um löggæslumál.

Frá Salome Þorkelsdóttur.

1. Hvaða ráðstafanir eru fyrirhugaðar til þess að efla löggæslu í þeim byggðarlögum sem
heyra undir lögregluna í Hafnarfirði?

2. Hvenær má vænta þess að komið verði upp lögregluvarðstöð í Mosfellsbæ sem þjóni
jafnframt Kjalarnes- og Kjósarhreppum?


